

เรื่อง ยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ” หนทางนำประเทศสู่การพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน

เป้าหมาย : ประชาชนทั่วไป

สวัสดี (ครับ/ค่ะ) ท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่าน ณ ปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็จะได้ยินแต่คำว่า “ประชารัฐ” หลายนานคงสงสัยว่าแล้วประชารัฐคืออะไร. เพื่อให้ผู้ฟังที่ยังสงสัยและยังไม่เข้าใจทราบ ผู้จัดเลยถือโอกาสนี้พูดคุยให้กับผู้ฟังได้รับทราบข้อเท็จจริงของประชารัฐกันเลยทีเดียว (ครับ/ค่ะ) คำว่า “ประชารัฐ” หรือคำว่า “ประชา” ร่วมกับคำว่า “รัฐ” นั้นมาจากเนื้อเพลงชาติไทยที่เราขับร้องหรือได้ยินได้ฟังกันทุกวันนี้เองละ (ครับ/ค่ะ) ซึ่งมีใจความว่า “..ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย เป็นประชารัฐ ไผทของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล ด้วยไทยล้วนหมาย รักสามัคคี...” ซึ่ง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คสช. ได้นำมากำหนดเป็นยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ” เพื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เกิดความสงบเรียบร้อย เกิดความสามัคคี ล้างการพัฒนาประเทศไทยให้มีความเข้มแข็ง มั่งคั่ง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืนได้จริง ตามเนื้อหาสาระของเพลงชาติไทยที่มีมานานแล้ว และนายกรัฐมนตรีได้ขยายความให้ชัดเจนด้วยว่า “เป็นการร่วมมือกันในการสร้างสรรค์” สร้างพลังในการทำความดีให้ประเทศชาติ ไม่ใช่เพื่อตนเอง หรือข้าราชการ แต่ทำเพื่อประชาชนทุกคน คำมั่นสัญญานี้ไม่ใช่นโยบายหาเสียง แต่ถือเป็นสัญญาระหว่างรัฐและประชาชน ที่จะร่วมมือแก้ไขปัญหาหรือแก้ไขความผิดพลาดในอดีตทั้งหมดให้ได้ ด้วยความร่วมมือกัน”

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) ยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ” คือ การรวมเอาพลังทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะอยู่ในภาคประชาชน ภาคธุรกิจ หรือ ภาครัฐ มาใช้ โดยมองบนพื้นฐานว่า “คนไทยทุกคน ก็คือ ประชาชนของชาติ” ซึ่งถือเป็นพลังอำนาจที่สำคัญในการแก้ไขปัญหา ในการเปลี่ยนแปลงหรือการปฏิรูป และการพัฒนาประเทศในทุกมิติและทุกด้านอย่างยั่งยืน โดยการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ” แบ่งได้เป็น ๒ ยุทธศาสตร์ย่อย คือ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๑ “รัฐบาล” กับ “ประชาชน” โดย “รัฐ” หรือรัฐบาล จะเป็นผู้อำนวยการความสะดวกลดอุปสรรค และเปิดช่องทางให้ “ประชา” หรือภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วมตามกระบวนการประชาธิปไตย เพื่อให้ประชาชนเข้าใจการบริหารงานของของรัฐบาลในเรื่องต่างๆ และไม่สร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นระหว่างประชาชนกับรัฐบาล ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๒ “ประชาชน” กับ “เจ้าหน้าที่รัฐ” คือ การทำงานร่วมกันของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยการสร้าง “เครือข่ายประชารัฐ” ในทุกด้านซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญที่เชื่อมโยงและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน อันเป็นแนวทางบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลปัจจุบัน เพื่อให้การบริหารและจัดการงบประมาณของรัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้นเกิดความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งต่อการพัฒนาประเทศ การพัฒนาชุมชน และพัฒนาสิทธิและสวัสดิการของรัฐ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ไม่ให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม เช่นที่ผ่านมาสำหรับหัวใจสำคัญของยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ” คือ การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน

ทุกคน เนื่องจากการแก้ปัญหา การปฏิรูป และการพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้าน จะสำเร็จหรือเห็นผลเป็นรูปธรรมไม่ได้เลยหากขาดซึ่งความร่วมมือร่วมใจและการมีส่วนร่วมประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐ และรัฐบาล

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) มีบางท่านถามว่าแล้ว “ประชารัฐ” มีประโยชน์อะไรกับประชาชนบ้าง ขอตอบเลยนะ (ครับ/ค่ะ) ว่าจากเป้าหมายของยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ” เมื่อ “ประชาชน” และ “รัฐ” ได้ทำงานร่วมกันแล้ว จะก่อให้เกิดความเข้มแข็งและความมั่นคงต่อประเทศในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็น ด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว หรือการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ อันจะนำซึ่งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงโอกาสในการเข้าถึงหรือได้รับสิทธิและสวัสดิการของรัฐอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมเหมือนในอดีต ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นี้จะส่งผลดีต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของประชาชนทุกคนทั้งในทางตรงและทางอ้อม ประชาชนจะมีส่วนร่วมในการการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ” ได้ง่ายขึ้นโดยเริ่มได้ที่ตัวเองก่อน เช่น การติดตามทำความเข้าใจในนโยบายและแนวทางการแก้ปัญหาของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ การเข้ามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาในด้านต่างๆ ผ่านเวทีหรือช่องทางที่ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ ได้เปิดไว้จำนวนมาก, การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อความสงบเรียบร้อยของชุมชนและสังคมส่วนรวม, การเรียนรู้สิทธิและหน้าที่ของตนในฐานะพลเมือง และการเคารพสิทธิของผู้อื่นอย่างเท่าเทียม รวมทั้งการมีจิตสาธารณะในการช่วยเหลือและเอื้อเฟื้อต่อที่ต่อโอกาส ต่อชุมชน ต่อสังคม และ ประเทศชาติ

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) กล่าวมาถึงตอนนี้ หลายท่านคงอยากรู้แล้วว่าโครงการประชารัฐที่รัฐบาลและประชาชนได้ทำร่วมกันแล้วเกิดประโยชน์มีอะไรบ้าง วันนี้ผู้จัดจะขอยกมาสักเล็กน้อยก็แล้วกันนะ (ครับ/ค่ะ) เพาะถ้านำมาพูดกันทุกโครงการเดี๋ยวนี้คงคุยกันไม่จบอย่างแน่นอน ยกตัวอย่าง เช่น โครงการ “เมืองสวย น้ำใส” ที่เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ และได้มีการจัดทำแผนงานโครงการอย่างเป็นระบบ โดยมีขั้นตอนการทำงานเริ่มตั้งแต่การสำรวจปริมาณผักตบชวาที่กระจายอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำสำคัญ การแบ่งพื้นที่ หน้าที่รับผิดชอบ และการจัดการปฏิบัติการทำงานในแต่ละลุ่มน้ำอย่างชัดเจนเพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ไม่ซ้ำซ้อน ซึ่งทุกหน่วยงานได้ระดมสรรพกำลัง ทั้งเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ และบุคลากรเข้าดำเนินการในพื้นที่เป้าหมายตามแผนที่กำหนดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) ในห้วงที่ผ่านมา กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกำจัดผักตบชวาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับโครงการ “เมืองสวย น้ำใส” ของกระทรวงมหาดไทยที่ได้มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ โดยมีการแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันทุกฝ่ายและประสานการปฏิบัติ ในพื้นที่แม่น้ำสายหลัก/ลุ่มน้ำสำคัญ เช่น แม่น้ำเจ้าพระยา แม่งลอง ท่า

จีน แม่น้ำน้อย แม่น้ำลพบุรี มีกรมโยธาธิการและผังเมือง และกรมเจ้าท่า เป็นหน่วยงานหลัก ส่วนในพื้นที่ บริเวณประตูระบายน้ำและคลองสาขาชลประทาน มีกรมชลประทาน เป็นหน่วยงานหลัก ปัจจุบันสามารถ กำจัดผักตบชวาไปแล้วกว่า ๑ แสนตัน และที่ดำเนินการโดยจังหวัด อำเภอกองค้อ ออกร่องปกร่องส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และหน่วยงานทหาร สามารถกำจัดผักตบชวาไปแล้วกว่า ๖.๘ แสนตันในที่แหล่งน้ำขนาดเล็ก หัวยหนอง คลอง บึง หรือ แหล่งน้ำสาธารณะอื่นๆ ได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอ ออกร่องปกร่องส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทั่วประเทศ เป็นหน่วยงานเข้าไปดำเนินการกำจัดผักตบชวาที่อยู่ในพื้นที่ รับผิดชอบ สามารถกำจัดผักตบชวาไปแล้ว ๙.๔ แสนตัน ซึ่งจะส่งผลดีทำให้น้ำไหลได้สะดวกเมื่อฝนตกหนักน้ำไม่ท่วม ตลอดจนทำให้คูคลองมีความสะอาดและทำให้ระบบนิเวศดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อประชาชนทั้งทางตรง และทางอ้อม

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) อีกหนึ่งโครงการก็คือ โครงการบ้านประชารัฐ ซึ่งเป็นโครงการที่ต้องการสร้างโอกาสให้ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่มีรายได้ประจำ เช่น ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอนหรืออาชีพอิสระที่ไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในระดับราคาที่ไม่สูงนัก และเหมาะสมกับศักยภาพของประชาชนแต่ละกลุ่มโดยให้สถาบันการเงินของรัฐ ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย สนับสนุนสินเชื่อเงื่อนไขผ่อนปรนทั้งสินเชื่อเพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย หรือ Pre finance สำหรับผู้พัฒนาโครงการหรือเจ้าของโครงการ และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย หรือ Post finance สำหรับประชาชนที่มีรายได้น้อยที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองหรือซ่อมแซมและ/หรือต่อเติมที่อยู่อาศัย ทั้งนี้โครงการบ้านประชารัฐจะก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย ครอบคลุมทั้งผู้มีรายได้ประจำ ได้แก่ ข้าราชการ พลเรือน ทหาร ตำรวจ และบุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอนหรืออาชีพอิสระ สามารถมีที่อยู่อาศัยหลังแรกเป็นของตนเอง อีกทั้งยังช่วยเพิ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคก่อสร้างิมทรัพย์ ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยตรง เนื่องจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่มีความเชื่อมโยงกับธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจอีกด้วย ซึ่ง ณ ปัจจุบันได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นจำนวนมาก และนี่คือ ตัวอย่างการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและประชาชนที่ก่อประโยชน์ให้กับประเทศชาติและประชาชนที่เรียกว่า “ประชารัฐ”

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) ประชารัฐไม่ใช่เรื่องที่ทำให้ประชาชนเกิดความนิยมต่อภาครัฐ ไม่ใช่การสร้างประโยชน์กับบุคคลหนึ่งบุคคลใด และไม่ต้องการให้เกิดบุญคุณต่อใคร แต่เป็นการทำเพื่อประเทศชาติและประชาชน โดยการสร้างความสงบ ความผาสุก ความมั่นคงในชีวิต ให้กับประชาชนทุกคน รวมถึงการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการสร้างโอกาสในการเข้าถึงหรือได้รับสิทธิและสวัสดิการของรัฐ

อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งไปด้วยกัน และพร้อมที่จะเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันและอนาคต สุดท้ายนี้ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติขอยืนยันว่ายุทธศาสตร์ “ประชารัฐ” ไม่ใช่นโยบาย “ประชานิยม” เพราะประชานิยมเป็นเรื่องที่ต้องการให้ประชาชนมีความนิยมต่อภาครัฐ แต่ยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ” เป็นความร่วมมือของรัฐบาลกับประชาชน ในการแก้ไขปัญหา ไม่ได้มุ่งสร้างความนิยมหรือคะแนนเสียง หรือสร้างบุญคุณต่อใคร แต่เป็นยุทธศาสตร์ที่ต้องการทำเพื่อประเทศชาติและประชาชนส่วนรวมอย่างแท้จริง สวัสดิ์ (ศรีบ/คะ)

---